

CHAYO มั่นใจปี 64 รายได้โตกว่า 25% ตั้ง บ.ย่อยลุยซื้อหนี้เสีย



สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย - 25 ธ.ค. 63 12:23 น.

CHAYO ตั้งเป้ารายได้ปี 64 โตมากกว่า 25% วางงบลงทุน 1.2 พันลบ. ใช้ซื้อ NPL ล้นเข้า
เทรด SET ดึงสถาบันสนใจมากขึ้น พร้อมตั้ง บ.ย่อยลุยซื้อหนี้เสีย คาดม.ค.-ก.พ. 64 ชัดเจน ยันถือหุ้น
ไม่ต่ำกว่า 55%

นายสุสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO
เปิดเผยว่า ปี 64 บริษัทวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมไม่น้อยกว่า 25% จากปีก่อน ซึ่งมาจากการ
เรียกเก็บหนี้ได้มากขึ้น และ การรับซื้อหนี้เสีย โดยเฉพาะหนี้จากสถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าจะปี 64 หนี้เสียใน
ระบบจะสูงถึง 600,000 ล้านบาท แต่สถาบันการเงินจะออกมาขายอยู่ที่ 300,000 ล้านบาท จากปีนี้อยู่
530,000 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทซื้อหนี้มาบริหารเพิ่มได้อีก 15,500 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ สิ้นปีนี้จะมียอดโดยคุณภาพ
ที่ซื้อมาเพื่อบริหารไม่น้อยกว่า 63,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 37,950 ล้านบาท และ
หนี้ที่มีหลักประกัน 15,564 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจปล่อยสินเชื่อในปี 64 วางเป้าหมายยอดการปล่อยสินเชื่อใหม่เติบโต 100% หรือ คิดเป็น
สินเชื่อ 140 ล้านบาท จากสิ้นปี 63 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ราว 60-70 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หลังจากย้ายเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัทมี
แผนลงทุนในปี 64 โดยวางงบลงทุนไว้ประมาณ 1,200 ล้านบาท เพื่อซื้อหนี้โดยคุณภาพ (NPL) จาก
สถาบันการเงินเข้ามาบริหารในพอร์ตเพิ่ม ซึ่งคาดว่าจะได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทโดยเงินลงทุนตั้ง
กล่าวจะมาจาก การออกหุ้นกู้ เงินทุนหมุนเวียน และ เงินกู้จากสถาบันการเงิน

“การย้ายเข้า SET จะเป็นแรงดึงดูดให้สถาบันสนใจที่จะลงทุนในบริษัทมากขึ้น เพราะที่ผ่านมา
สถาบันไม่ได้สนใจลงทุนใน mai โดยปัจจุบันมีกองทุนในประเทศ 4-5 ราย ที่ถือหุ้นเรารวมมากกว่า 1%
ซึ่งในอนาคตเชื่อว่าสัดส่วนตรงนี้จะเพิ่มมากขึ้น”

ล่าสุด บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท ชโย เจริ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และ
/หรือ ร่วมลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และ / หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเริ่มแรกถือหุ้นในสัดส่วน
99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ชโย เจริ จำกัด

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุน โดยหากบริษัทสามารถเจรจากับนักลงทุนได้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ชโย เจริ จำกัด อาจเปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท
ชโย เจริ จำกัด ของบริษัทจะไม่ต่ำกว่า 55% ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือน ม.ค. และ ก.พ. 64 โดยจะ
ทำให้บริษัทมีเงินทุนในการเข้าไปซื้อหนี้ได้มากขึ้นประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท

“การตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ก็เพื่อจะเพิ่มเครื่องมือในการเข้าไปประมวลหนี้ให้มีความหลากหลาย เดิมเรา
เข้าไปซื้อหนี้สินเชื่อรายย่อย แต่พอมาดังบริษัทใหม่ เราจะมีเงินทุนหนา และ สามารถเข้าไปซื้อหนี้จาก
แบงก์ โดยเฉพาะสินเชื่อยาวใหญ่ สินเชื่อเอสเอ็มอี ที่มีมาร์จิ้นที่ดีกว่าสินเชื่อย่อย” นายสุสันต์ กล่าว

ลักษณะธุรกิจของ CHAYO

การประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และ
บริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์โดยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและ ไม่มีหลักประกันจาก
สถาบันการเงิน และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า